

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THÁP MƯỜI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NC

Tháp Mười, ngày tháng năm 2021

Về việc trả lời đơn của
ông Nguyễn Văn Sơn

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ tại Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Ủy ban nhân dân huyện nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Sơn, ngụ tại Khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Nội dung đơn: Xin được san lấp và xây dựng đường dân sinh trên phần đất khoảng 500m² thuộc hành lang lộ giới tiếp giáp với phần đất của ông để sử dụng làm lối đi ra đường nhựa xuống Cụm dân cư thị trấn Mỹ An (nhánh rẽ lộ N2).

Qua xem xét, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:

Thửa đất 1415, tờ bản đồ số 01, đất tọa lạc thị trấn Mỹ An, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Sơn có cạnh tiếp giáp đường Quốc lộ N2, có cạnh tiếp giáp thửa 1059. Lộ giới của đường Quốc lộ N2 tính từ tim đường ra mỗi bên 32,55m (trong đó đã bồi thường 21m, còn 11,55m chưa bồi thường).

Thửa đất số 1059, tờ bản đồ số 1, đất tọa lạc thị trấn Mỹ An, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Sơn có cạnh tiếp giáp đường Quốc lộ N2, có cạnh tiếp giáp đường kết nối ĐT 846 với Quốc lộ N2. Lộ giới của đường Quốc lộ N2 tính từ tim đường ra mỗi bên 32,55m (trong đó đã bồi thường 21m, còn 11,55m chưa bồi thường), lộ giới của đường kết nối ĐT 846 với Quốc lộ N2 tính từ tim đường ra mỗi bên 25m (trong đó đã bồi thường 12m, còn 13m chưa bồi thường).

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thì phần đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ Quốc lộ N2 thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Giao thông Vận tải (Đơn vị quản lý là Chi cục Quản lý đường bộ IV.3).

Căn cứ Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành quy định việc quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp thì phần đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ đường kết nối ĐT 846 với đường Quốc lộ N2 thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ các quy định nêu trên thì phần đất thuộc hành lang an toàn giao thông đường bộ của Quốc lộ N2, phần đất hành lang an toàn giao thông đường bộ đường kết nối ĐT 846 với đường Quốc lộ N2 thì Ủy ban nhân dân huyện

không có thẩm quyền cho phép ông Nguyễn Văn Sơn được san lấp để làm đường dân sinh. Đề nghị ông Nguyễn Văn Sơn liên hệ Chi cục Quản lý đường bộ IV.3 và Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Riêng trên phần đất thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Sơn tại thửa đất 1059 và thửa 1415 thì ông Nguyễn Văn Sơn có thể làm đường dân sinh tạm từ 1,5m đến 2m để phục vụ đi lại và trong quá trình thực hiện phải được sự giám sát của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện và Ủy ban nhân dân thị trấn Mỹ An.

Ủy ban nhân dân huyện trả lời cho ông Nguyễn Văn Sơn được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- Phòng KH&HT huyện;
- UBND thị trấn Mỹ An;
- LĐVP;
- Lưu VT, NC (Quang).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Trần Thị Quý